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---------------------- 
เริ่มประชุมเวลา          09.30 น. 
 

                                  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้ว นายสุจิน  เหล่าจันอัน  ประธานสภาองค์การ 
                      บริหารส่วนตำบลยางหวาย จุดธูปเทียน และนำสวดมนต์ไหว้พระ พร้อมทั้ง  กล่าวเปิดประชุมสภาสมัย 
                      สามัญท่ี 2 ประจำปี 2566 ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1              เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายสุจิน  เหล่าจันอัน     - วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  
ประธานสภาฯ อบต.ยางหวาย       ผมขอมอบให้รองปลัดเป็นผู้อธิบายชี้แจงครับ เชิญครับ 
 
น.ส. นันทวรรณ ดอกไม้งาม          เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม                       
รองปลัด อบต.ยางหวาย              ทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางสาวนันทวรรณ  ดอกไม้งาม รองปลัดองค์การ                    
                                           บริหารส่วนตำบลยางหวาย เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน                
                                           ตำบลยางหวาย  สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 14 มิถุนายน 2566  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และท่านประธานสภาได้ให้รองปลัดเป็นผู้
ชี้แจงในระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ           
ดิฉันขออนุญาตชี้แจงในส่วนของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
สภา  นะคะ กระทรวงมหาดไทยได้วางระเบียบกฎหมายของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) และ พระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 7 
พ.ศ.2562 ได้กำหนดฐานอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาม มาตรา 59 กล่าวคือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมี
อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการ
บริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  
นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ 
และข้อบังคับของทางราชการ 
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการองค์การบริหารส่วนตำบล 
(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
(4) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
(5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
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(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฏหมาย
อ่ืน 
มาตรา  60   ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบ
ในการบริหารราชการขอองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฏหมาย และ
เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
          อำนาจหน้าที่ในการสั่งการหรือการปฏิบัติราชการของรองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลมอบหมาย 
          ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน 
          ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือ
คำสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการหรือให้มี
อำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทำหน้าที่กรรมการหรือมี
อำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในระหว่าง
รักษาราชการแทนด้วย 
           อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติ หรือตำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้
กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลอาจมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองนยกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ แต่
ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ให้ทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชน
ทราบ 
          การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาม
วรรคห้า ต้องกระทำภายใต้การกำกับดูและและกรอบนโยบายที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้ 
และมาตรา  46  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็น

แนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ตำบล ร่างข้อบัญญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และร่างข้อบัญญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
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(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตาม

กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ 
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

                                           และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย                     
                                           ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มถึง(ฉบับท่ี 2)                
                                           พ.ศ.2554) นะคะ ได้กำหนดการประชุมสภาท้องถิ่นประกอบด้วยการ        
                                           ประชุมสภาครั้งแรกตามระเบียบข้อ 6 การประชุมสภาสามัญ                                          
                                           ตามระเบียบข้อที่ 10 ซึ่งในกรณีของ อบต.ให้กำหนดสมัย  
                                           ประชุมสามัญได้ไม่เกิน  4  สมัยสมัยละไม่เกิน 15 วัน ตาม           
                                           ระเบียบข้อ 21 ส่วนการประชุมสมัยวิสามัญคือการประชุมที่มีเหตุ        
                                           เร่งด่วนก็ไม่ได้จำกัดนะคะว่าต้องประชุมกี่วันในข้อระเบียบ   
                                           กฎหมาย  และการเรียกประชุมดำเนินการตามระเบีบตามข้อ 22     
                                           ผู้เรียกประชุมก็คือประธานสภา อบต. โดยให้แจ้งเป็นหนังสือให้           
                                           สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย        
                                           ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัย           
                                           ประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน  เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนและแจ้ง       
                                           กำหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่น้อย           
                                           กว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อนกำหนดเวลาเปิดสมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุอัน   
                                           รีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย 

ข้อ  23  การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้นให้ทำเป็นหนังสือหรือ
จะบอกนัดในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ แต่ถ้าบอกนัดในที่ประชุมให้ทำ
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ที่ไม่ได้มาประชุมในเวลานั้นให้ทราบล่วงหน้า
ด้วย โดยแจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน แต่
ถ้าเป็นการประชุมอันรีบด่วนจะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้ โดยให้ประธานสภา
ท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นทราบด้วย “การประชุมสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้มีการนัดประชุม 
ไม่ให้ถือว่าเป็นการประชุมของสภาท้องถิ่น”   

                             ส่วนในกรณีที่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น โดยให้นำความในข้อ     
26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ส่วนกรณีที่สภาท้องถิ่นใดมีรอง
ประธานสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน ให้รองประธานสภาท้องถิ่นปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่นตามลำดับ 

                             ในข้อ  26 วรรค สองที่กล่าวถึงนั้น  ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือ
รองประธานสภาท้องถิ่นไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นหรือ
รองประธารนสภาท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการ
ประชุมนั้น และให้ดำเนินการเลือกประธานที่ประชุมชั่วคราวตามวรรค
หนึ่งเพื่อดำเนินการในการประชุมครั้งนั้นจนเสร็จสิ้น  

                             ข้อ 24  ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับการเรียกประชุมตาม                 
ข้อ 22 หรือการนัดประชุมตามข้อ 23 เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน 
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                            และแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบในขณะเปิด

บัญชีก็ได้   ให้ประประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัด
ประชุม เวลา สถานที่ประชุม  และเรื่องที่จะนำเข้าสู้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมด้วย 

                             ข้อ  33  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการ
ประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้น
อย่างน้อยสองฉบับ  เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อน
เวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการ 

                            ประชุมนั้น  ส่วนการแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติ
ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่าง
น้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม และขาด
ประชุม  โดยให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่
สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ  สำนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ  ข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมิให้
โฆษณา  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามท่ีร้องขอ 

                             ข้อ  34  เม่ือสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว           
ให้ประธานภาท้องถิ่นลงช่ือในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน 

                                           รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการ      
                                           ประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นยังไม่ได้   
                                           รับรองหรือรายงานการประชุมที่สภาที่สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้วแต่

ประธานสภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพราะเหตุครบ
อายุของสภาท้องถิ่นหรือมีการยุบสภาท้องถิ่นให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง
เลขานุการสภาท้องถิ่น  ณ  วันที่มีเหตุดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้
ท้ายรายงานการประชุมดังกล่าว  และให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่นในการประชุมครั้งนั้นเป็นผู้ตรวจสอบ แก้ไข และรับรองรายงาน
การประชุมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุ  ถ้าไม่รับรองภายในเวลา
ดังกล่าวให้ถือว่าได้รับรองรายงานการประชุมนั้นแล้ว 

                                           ข้อ 35 รายงานการประชุมลับจะเปิดเผยได้เพียงใดหรือไม่ ให้เป็นไป
ตามมติของสภาท้องถิ่น  ส่วนเรื่องของผู้เข้าร่วมประชุม ให้เป็นไปตาม
ข้อ 13 นะคะ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธาน
กรรมการสภาท้องถิ่นมีสิทธิเข้ารับฟังการประชุมของคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นได้ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ  ในกรณีการประชุมลับผู้มีสิทธิเข้า
รับฟังการประชุมจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมซึ่งได้รับ
อนุญาติจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเท่านั้น  ผู้มีสิทธิเข้าไปนั่งฟังการ
ประชุมของคณะกรรมการสภาองถิ่นตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะ 
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                                           แสดงความเห็นได้เม่ือประธานกรรมการสภาท้องถิ่นอนุญาตหรือขอให้

แสดงความคิดเห็น  ส่วนการรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย                
เป็นหน้าที่ของประธานภานะคะ ข้อระเบียบข้อ 117  ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น เป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคาระ ประพฤติตนให้เรียบร้อยและอยู่
ในที่ซึ่งจัดไว้  การแต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น 
ให้ แต่ งเครื่องแบบ ชุดสากลนิ ยม ชุดพระราชทาน หรือตามที่
ประธานสภาท้องถิ่นกำหนด 

                            ข้อ 118   ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระทำการดังนี้ 
(1) ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ กล่าวคำหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย 
(2) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ 
(3) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทำการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่

ประชุมสภาท้องถิ่นหรือจงใจกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวน
กิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

(4) ขัดคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
ข้อ 119  ในขณะที่กำลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบ
การประชุมนี้ หรือการกระทำการฝ่าฝืนข้อ 118  ให้ประธานสภาท้องถิ่น
มีอำนาจตักเตือน ห้ามปรามให้ถอนคำพูด หรือให้กล่าวคำขอขมาในที่
ประชุมสภาท้องถิ่น หรือห้ามมิให้พูดต่อไป  หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสีย
จากที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้  ในกรณีขัดคำสั่งประธานสภาท้องถิ่น  หรือ
ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทำการเสื่อมเกียรติของท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่นมีอำ-นาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทำนั้น หรือ
สั่งให้ออกไปจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น โดยมีหรือไม่มีกำหนดเวลา
ก็ได้  ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นส่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม หากผู้นั้น
ขัดขืน ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจสั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากที่
ประชุมสภาท้องถิ่น หรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได้ 
ข้อ 120  ถ้าเกิดมีการส่งเสียงเอ็ดอึงขึ้นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น                
จนประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าไม่สามารถจะรักษาระเบียบการประชุมให้
เป็นที่เรียบร้อยได้ ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจสั่งหยุดพักการประชุม
สภาท้องถิ่นไว้ชั่วคราว 
ข้อ 121  ในกรณีที่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเกิดอลเวง จนประธานสภา
ท้องถิ่นไม่สามารถรักษาระเบียบการประชุมไว้ได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่น
สั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่น 
ข้อ 122  คำสั่งประธานสภาท้องถิ่นตามความในหมวดนี้ให้เป็นเด็ดขาด  
แต่ของเราก็ยัง่ไม่เกิดปัญหานะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สรุปแล้วก็คืออำนาจใน
ที่ประชุมสภาที่สูงสุดก็คือประธานสภานะคะ เพื่อให้การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดิฉันจึงขอ
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯที่ให้
ดิฉันได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ กฏหมาย
เกี่ยวกับการประชุมสภาฯด้วยนนะคะ ขอบคุณค่ะ 
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นายสุจิน  เหล่าจันอัน                ครับ  ขอขอบคณท่านรองปลัดที่ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฏหมาย
ประธานสภาฯ อบต.ยางหวาย         ของการประชุมสภาฯนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายสุจิน  เหล่าจันอัน                  ระเบียบวาระท่ี 2 
ประธานสภาฯ อบต.ยางหวาย         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนะครับ 

-  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
สมัยสามัญที่ 1 ครั้งท่ี 1/2566  เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์ 2566 
มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 

 
นายอดิศักดิ์   คลังแก้ว                  ยกมือขอเสนอ 
ส.อบต.หมู่ 7 
 

นายสุจิน    เหล่าจันอัน                เชิญท่านอดิศักดิ์ คลังแก้ว  ส.อบต.หมู่ 7 ครับ 
ประธานสภาฯอบต.ยางหวาย 
 

นายอดิศักดิ์   คลังแก้ว                เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และท่าน                         
ส.อบต.หมู่ 7                            ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายอดิศักดิ์   คลังแก้ว  สมาชิกสภา  
                                            อบต.ยางหวายหมู่ 7   ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 8  ครับ       
                                            ขอแก้ไข สมาชิกสภาฯอบต.หมู่ 8 เป็นหมู่ 7  ครับ      

นายสุจิน    เหล่าจันอัน                มีท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯอบต.ยางหวาย          
 

นางสาวพิชญา นาไพวัน               ยกมือ 
ส.อบต.หมู่ 9 

นายสุจิน    เหล่าจันอัน                เชิญท่านพิชญา นาไพวัน  ส.อบต.หมู่ 9 ครับ 
ประธานสภาฯอบต.ยางหวาย 
 

นางสาวพิชญา นาไพวัน               เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และท่าน                         
ส.อบต.หมู่ 9                            ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวพิชญา นาไพวัน  สมาชิกสภา  
                                            อบต.ยางหวายหมู่ 9 ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 7 วรรคสอง                       
                                            ค่ะ  จากนางจิตรสมบูรณ์  หาญละคร  ส.อบต.หมู่ 8 ขอแก้ไข  
                                            เปลี่ยนแปลงเป็นดิฉันนะคะ นางสาวพิชญา  นาไพวัน เป็นผู้เสนอค่ะ 
                                            แล้วก็มี หน้า 7  อีกหนึ่งจุดนะคะ  นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว ส.อบต.                      
                                            หมู่ 9 นะคะขอเปลี่ยนเป็นหมู่ที่ 7 ค่ะ  ขอบคุณค่ะ 
 
นายสุจิน    เหล่าจันอัน                ครับ ต้องขออภัย สมาชิกสภาทุกท่านด้วยนะครับมอบท่านเลขาสภาฯ         
ประธานสภาฯอบต.ยางหวาย          ไปแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับ   มีท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข         
                                            อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ     
                                            ประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566      
                                            (หน้า 7  และ หน้า 8) ครับ และขอมติรับรองรายงานการประชุม                
                                            ครั้งที่แล้ว ด้วยครับ 
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ที่ประชุมสภาฯ อบต.ยางหวาย         มีมติเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาองค์การ        
                                             บริหารส่วนตำบลยางหวายสมัยที่ 2/2566  วันที่ 14  มิถุนายน     
                                             2566 และมีมติเห็นชอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
                                             ตำบลยางหวายสมัยท่ี 2/2566  วันที่ 14 มิถุนายน 2566 จำนวน    
                                             8 เสียง                         

นายสุจิน    เหล่าจันอัน                 ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯอบต.ยางหวาย           -ไม่มี- 

นายสุจิน    เหล่าจันอัน                 ระเบียบวาระที่ 4  
ประธานสภาฯอบต.ยางหวาย           เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
                                             -ไม่มี- 

นายสุจิน    เหล่าจันอัน                ระเบียบวาระท่ี 5  
ประธานสภาฯอบต.ยางหวาย         เรื่องที่เสนอใหม่ / เพื่อพิจารณา 
                                            เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทางชลประธานได้แจ้งกับกระผมว่า  อยากจะขอ      
                                            ชี้แจงใน ข้อ 5.4  พิจารณาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เขตตำบล                         
                                            ยางหวายของโครงการแก้มลิงห้วยกล่ำน้อยพร้อมอาคารประกอบ         
                                            อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากมีภารกิจต้องไปปฏิบัติงาน      
                                            ต่อ  จึงจะขอให้ท่านชี้แจงในข้อ 5.4 ก่อนครับ ขอมอบให้ท่านรองปลัด           
                                            ได้ชี้แจงก่อนครับ 

น.ส.นันทวรรณ ดอกไม้งาม           เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และท่านผู้เข้าร่วม  
รองปลัด อบต.ยางหวาย               ประชุมสภาทุกท่านค่ะ  ดิฉันขออนุญาตชี้แจงในส่วนของระเบียบวาระ                     
                                            ที่ 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ / เพื่อพิจารณานะคะ ตามที่ท่านประธานสภาฯได้       
                                            แจ้งกับท่ีประชุมนะคะ ว่าทางเจ้าหน้าที่ของชลประธานจะขอชี้แจงใน              
                                            ส่วนของข้อ 5.4  ก่อน นะคะ ซ่ึงข้อ 5.4 เป็นเรื่องของการพิจารณา    
                                            การใช้ประโยชน์ในพื้นที่  ป่าไม้เขตตำบลยางหวายของโครงการแก้มลิง          
                                            ห้วยกล่ำน้อยพร้อมอาคารประกอบ  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ          
                                            นะคะ  และวันนี้ทาง  เจ้าหน้าที่ชลประทานก็ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อ                 
                                            ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ  ให้กับทางสภาได้ทราบด้วย นะคะ ตามหนังสือ                  
                                            สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่  6  ที่  กษ 0304.09/75                                  
                                            ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่องขอเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหาร         
                                            ส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในการประชุม            
                                            สภาฯสมัยสามัญท่ี 2 ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14  มิถุนายน 2566              
                                            เชิญท่านประธานได้เชิญทางเจ้าหน้าที่จากชลประทานได้ชี้แจงต่อไปค่ะ 

นายสุจิน    เหล่าจันอัน                เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานก่อสร้างชลประทานครับ 
ประธานสภาฯอบต.ยางหวาย 
 

นายกิตติพงศ์   บุตรทอง              เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และท่านผู้เข้าร่วม            
นายช่างชลประทาน                   ประชุมทุกท่านครับ  กระผมนายกิตติพงศ์   บุตรทอง  ตำแหน่ง นายช่าง                          
                                           ชลประทานปฏิบัติงานจากสำนักงานก่อสร้าง  ชลประทานขนาดกลาง            
                                           ที่  6  ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนมาชี้แจงรายละเอียด 
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                                           โครงการแก้มลิงห้วยกล่ำน้อยพร้อมอาคารประกอบ ซึ่งความยาวของลำ                
                                           น้ำก่ำน้อยประมาณ 65 กิโล  นะครับ ซึ่งมีเขตรับผิดชอบจำนวน 7         
                                           อบต.ด้วยกันนะครับท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผมก็ได้ไปชี้แจงรายละเอียดไปแล้ว                  
                                           ทั้งหมด           
                                           6. อบต แล้วนะครับซ่ึงตอนนี้ที่เหลือคือ อบต.กุดตุ้ม  นะครับ ผมก็จะขอ           
                                           กล่าวเรื่องเดิมก่อนนะครับจากที่  นายจรัลธาดา  กรรณสูต                                     

และนายอำพน  กิตติอำพล  องคมนตรี  พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ
ติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำรินะครับ          
ซึ่งป่าภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กำลังติดตามก็จะเป็นพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น เม่ือเดือนเดือน เมษายน 2565            
ที่ผ่านมานะครับ ซึ่งทางอธิบดีก็ได้ติดตามงานครั้งนี้ด้วยนะครับ ซึ่งทาง
องคมนตรีก็ได้ให้กรมชลประทานดูแลแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชี  ซึ่งมีทั้งหมด 
ประมาณ  18 โครงการ  และหนึ่งในนั้นก็คือโรงการห้วยกำน้อย  ซึ่งเมื่อ
วานกระผมก็ได้รับการประสานมาจากทางกรมฯว่า ให้ดำเนินการเข้า
ทำงานโครงการนี้ให้ทันในปีงบประมาณ 2567  นี้ให้ได้ โดยกระผมก็ได้
เข้าไปคุยกับสำนักงานก่อสร้างชลประทาน 6 แล้วครับ  ซึ่งการที่จะทำ
โครงการก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอน และขั้นตอนแรกนั้นก็ต้องขอมติ
จากที่ประชุมสภาฯในการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เขตตำบลยาง
หวาย ก่อน กระผมจึงได้ขอเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อขอมติที่ประชุม
สภาฯเพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุจิน    เหล่าจันอัน               มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯอบต.ยางหวาย 
 

น.ส.พิชญา   นาไพวัน                ยกมือ 
ส.อบต.หมู่ 9 

นายสุจิน    เหล่าจันอัน               เชิญท่านพิชญา  นาไพวัน  สมาชิกสภาอบต.ยางหวาย หมู่ 9 ครับ 
ประธานสภา อบต.ยางหวาย 

น.ส.พิชญา   นาไพวัน                เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม   
ส.อบต.หมู่ 9                           ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวพิชญา  นาไพวัน  ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ                                    
                                          ว่าโครงการแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย ของเขต อบต.ยางหวาย อยู่จุดไหนถึง     
                                          จุดไหนคะ 

นายกิตติพงศ์   บุตรทอง              ครับ ขออนุญาตชี้แจงครับ ในส่วนของจุดที่จะดำเนินการจัดทำโครงการ       
นายช่างชลประทาน                   แก้มลิงนะครับจะอยู่ที่ ฝายหลวงพ่อ จนถึงสะพานบ้านโนนโพธิ์ครับ       
                                           ประมาณเดือนหน้า สำนักบริหารโครงการจากกรมชลประทานจะลงมา              
                                           สำรวจพื้นที่อีกครั้งครับ ร่วมกับชาวบ้าน เดี๋ยวกระผมจะประสานมาทาง         
                                           อบต.อีกครั้งนึงนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสุจิน    เหล่าจันอัน               มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ อบต.           
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นายนพพล  ชัยศัตรา                  ยกมือ 
นายก อบต.ยางหวาย          
 

นายสุจิน    เหล่าจันอัน               เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายครับ 
ประธานสภาฯ อบต. 

นายนพพล  ชัยศัตรา                เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม   
นายก อบต.ยางหวาย               ทุกท่านครับ ขอเสริมเพื่อความเข้าใจนะครับ ตามที่ตัวแทนจากสำนักงาน     
                                         ก่อสร้างชลประทานที่ 6  ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้กับทางที่ประชุมได้  
                                         ทราบไปแล้วนะครับ ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ ตามที่กระผม ผอ.กองช่าง  
                                         และปลัดอำเภอได้ไปนำเสนอเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย   
                                         รายละเอียดก็ตามที่ท่านเจ้าหน้าที่ฯได้อธิบายไปแล้วนะครับก็มีการลงพ้ืนที่  

และทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ระแวกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
นะครับทุกๆพื้นที่ที่มีการตัดผ่านนะครับทีนี้ส่วนของพื้นที่ที่จะดำเนินการ
โครงการก็จะเป็นฝายหลวงพ่อ ที่พวกเราเห็นในตอนนี้นะครับก็จะมี
ประตูน้ำ อาคารประกอบนะครับ ก่อนที่น้ำจะลงแม่น้ำชีก็จะมีประตูกั้นจะ
สามารถเปิดปิดประตูเพื่อไม่ให้แม่น้ำชีล้นเข้ามานะครับ แล้วก็จะการขุด
ลอกมีทางห้วย ละหัด ทางฝั่งตะวันออกของน้ำก่ำนะครับ ส่วนห้วงของ
คอนสวรรค์ก็จะเป็นห้วยสีเสียด ส่วนของเราจะประมาณ 5 กก ของยาง
หวายก็จะมีขุดลอกเพิ่มเติมก็คือ หนองโง้ง หนองอ้อใหญ่นะครับ  หนอง
อ้อใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงโค้ง นะครับ ซึ่งงบประมาณในทามลาย ก็คือ ปี 67 
ลงพื้นที่  ทำความเข้าใจ  และ ปี 68  ก็จะจัดสรรงบประมาณลงมา 
จัดสรรลงมา ประมาณ 60ล้านนะครับถ้าผมจำไม่ผิดในส่วนที่ท่านผู้แทน
ชลประทานได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ก็เพื่อจะมาขอมติที่ประชุมของสภาฯ
ในส่วนของการขออนุญาติใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่านะครับ ทำตาม
กระบวนการให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบนะครับ  ขอบคุณครับ      

 
นายสุจิน    เหล่าจันอัน             ขอบคุณท่านายกฯครับ  มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ อบต.                 ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ลงมติอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เขต             
                                         ตำบลยางหวายของโครงการแก้มลิงห้วยกล่ำน้อยพร้อมอาคารประกอบ             
                                         อำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ  ครับ 
         
ที่ประชุมสภาฯ อบต.ยางหวาย     มีมติเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เขตตำบลยางหวายของ   
                                         โครงการแก้มลิงห้วยกล่ำน้อยพร้อมอาคารประกอบ  อำเภอคอนสวรรค์     
                                         จังหวัดชัยภูมิ  8  เสียง    
 
นายสุจิน    เหล่าจันอัน             ต่อไปไปที่ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
ประธานสภาฯอบต.                  (พ.ศ.2566-2570)  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 เชิญท่านรองปลัดฯชี้แจง                 
                                         และอธิบายข้อระเบียบกฎหมายให้ท่ีประชุมทราบครับ 
 
น.ส.นันทวรรณ ดอกไม้งาม         ขอบคุณท่านประธานสภาฯค่ะ  ขออนุญาตอธิบายชี้แจงถึงข้อระเบียบ                     
รองปลัด อบต.ยางหวาย            กฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นค่ะ  
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                                         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร             
                                         ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559   
                                         และ (ฉบับท่ี  3) พ.ศ.2561  หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการ             
                                         เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
                                         ข้อ 21  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
                                         เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิด                
                                         ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่         
                                         ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด      
                                         ทราบด้วย 
                                         ข้อ  22  เพื่อประโยชน์ของปประชาชน  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น        
                                         ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณา ตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  ด้วยเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ด้วยเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  
46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ.2537 ด้วยเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

                                              เราดูเอกสารตาม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)                
                                              เพิ่มเติมฉบับที่ 1  ตามที่ได้ส่งให้ท่านไปแล้วนะคะ  เราจะดูเอกสาร      
                                              และตรวจสอบรายละเอียดไปพร้อมกันนะคะ  เปิดดูหน้า ผ.02  นะคะ                
                                              เริ่มจากหมู่ที่ 1  นะคะ จำนวน 4  โครงการ  ชื่อโครงการและ              
                                              รายละเอียดถูกต้องนะคะ      
                                           
น.ส.เบญจวรรณ ตอพล                  ถูกต้องค่ะ 
ส.อบต.หมู่ 1 
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น.ส.นันทวรรณ ดอกไม้งาม              หมู่ที่  2 จำนวน  2 โครงการ ชื่อโครงการและรายละเอียดถูกต้อง 
รองปลัด อบต.ยางหวาย                 นะคะ 

 
นางนิรัตน์   ชัยจำรัส                     ถูกต้องค่ะ 
ส.อบต.หมู่ 2 
 
น.ส.นันทวรรณ ดอกไม้งาม              หมู่ที่  3 จำนวน  6 โครงการ ชื่อโครงการและรายละเอียดถูกต้อง 
รองปลัด อบต.ยางหวาย                 นะคะ 
 
นางเกษมศรี  ต่อติด                      ถูกต้องค่ะ 
รองประธานสภาฯ 
                                            
น.ส.นันทวรรณ ดอกไม้งาม              หมู่ที่  4 จำนวน  3 โครงการ ชื่อโครงการและรายละเอียดถูกต้อง 
รองปลัด อบต.ยางหวาย                 นะคะ 
 
นายไพบูลย์  แคนชัยภูมิ                 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการที่ 2 ครับ จากบ้านนายแสง   
ส.อบต.หมู่ 3                              เป็นนางแสงครับ  ขอบคุณครับ 
 
น.ส.นันทวรรณ ดอกไม้งาม              หมู่ 4  แก้ไข 1 โครงการ  จากบ้านนายแสงเป็นนางแสงค่ะ 
รองปลัด อบต.ยางหวาย    
 
น.ส.นันทวรรณ ดอกไม้งาม              หมู่ที่  5 จำนวน  1 โครงการ ชื่อโครงการและรายละเอียดถูกต้อง 
รองปลัด อบต.ยางหวาย                 นะคะ 
 
นายสุจิน    เหล่าจันอัน                  ถูกต้องครับ 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
น.ส.นันทวรรณ ดอกไม้งาม              หมู่ที่  6 จำนวน  1  โครงการ ชื่อโครงการและรายละเอียดถูกต้อง 
รองปลัด อบต.ยางหวาย                 นะคะ 
 
นายสืบศักดิ์  คงแสง                      ถูกต้องครับ 
ส.อบต.หมู่ 6 
 
น.ส.นันทวรรณ ดอกไม้งาม              หมู่ที่  7 จำนวน  1  โครงการ ชื่อโครงการและรายละเอียดถูกต้อง 
รองปลัด อบต.ยางหวาย                 นะคะ 
 
นายอดิศักดิ์   คลังแก้ว                   ถูกต้องครับ 
ส.อบต.หมู่ 7 
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น.ส.นันทวรรณ ดอกไม้งาม              หมู่ที่  8 จำนวน  3  โครงการ ชื่อโครงการและรายละเอียดถูกต้อง 
รองปลัด อบต.ยางหวาย                  นะคะ 
 

นางจิตรสมบูรณ์  หาญละคร            ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการที่ 1  จากนางมะลิ แถมคำ                           
ส.อบต.หมู่ 8                              เป็นนางมะลิ แกมคำค่ะ  และโครงการที่ 2   จากบ้านนางคำบง                     
                                              ถึงบ้านนางทับเที่ยง เป็นถึงบ้านนายทับเที่ยงค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

น.ส.นันทวรรณ ดอกไม้งาม              หมู่ 8  แก้ไข 2 โครงการ  โครงการที่ 1  จากนางมะลิ แถมคำ                           
รองปลัด อบต.ยางหวาย                 เป็นนางมะลิ แกมคำค่ะ  และโครงการที่ 2   จากบ้านนางคำบง                     
                                              ถึงบ้านนางทับเที่ยง เป็นถึงบ้านนายทับเที่ยงค่ะ 

น.ส.นันทวรรณ ดอกไม้งาม              หมู่ที่  9 จำนวน  2  โครงการ ชื่อโครงการและรายละเอียดถูกต้อง 
รองปลัด อบต.ยางหวาย                 นะคะ 
 

น.ส.พิชญา  นาไพวัน                    ถูกต้องค่ะ 
ส.อบต.หมู่ 9 
 

น.ส.นันทวรรณ ดอกไม้งาม             ค่ะต่อไปก็จะขอไล่รายละเอียดของแต่ละแผนงานนะคะ  
รองปลัด.อบต.                            แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีจำนวน  1 โครงการ 
                                             คือโครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟนะคะ งบประมาณ 30,000บาท    
                                             ซึ่งตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2567-2570  ค่ะ 
                                             แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน จำนวน  1 โครงการ โครงการ        
                                             ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ งบประมาณ 20,000บาท    
                                             ซึ่งตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2567-2570  ค่ะ 
                                             แผนงานบริหารทั่วไป  จำนวน  1  โครงการ โครงการฝึกอบรมและ           
                                             ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก           
                                             สภาอบต. ผู้นำชุมชน และผู้นำกลุ่มต่างๆ งบประมาณ 300,000บาท 
                                             ซึ่งตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2567-2570  ค่ะ 
                                             แผนงานสาธารณสุข  จำนวน  1  โครงการ  โครงการหมู่บ้านน่าอยู่         
                                             ชุมชนน่ามอง  งบประมาณ 100,000 บาท ซ่ึงตั้งไว้ในปีงบประมาณ    
                                             2567-2570  ค่ะ 
                                             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (โครงการเกินศักยภาพ)  
                                             จำนวน  2 โครงการ  
                                             โครงการที่  1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต        
                                             เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.104-027 สายวัดทุ่งสว่าง         
                                             หมู่ 6 ถึงหนองหลวง งบประมาณ 2,100,000 บาท ซ่ึงตั้งไว้ใน                      
                                             ปีงบประมาณ  2567-2570  ค่ะ 
 

                                             โครงการที่  2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง           
                                             หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 104-040 สายส่ีแยกโรงเรียน หมู่ที่ 5 ถึง                                 
                                             บ้านโสกหมู่ 3  งบประมาณ 1000,000 บาท ซ่ึงตั้งไว้ใน                                     
                                             ปีงบประมาณ   2567-2570  ค่ะ 
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                                             โครงการที่  3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง           
                                             หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 104-031 บ้านหนองมะกุด หมู่ที่ 7 สายจาก                
                                             รร.บ้านท่าฉางถึงสองพ่ีน้อง  งบประมาณ 2,500,000 บาท ซ่ึงตั้งไว้            
                                             ในปีงบประมาณ   2567-2570  ค่ะ 
                                             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                                             โครงการที่  1  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน                          
                                             บ้านยางหวาย หมู่ 1 , หมู่ 9  งบประมาณ  650,000 บาท  ซ่ึงตั้งไว้            
                                             ในปีงบประมาณ   2567-2570  ค่ะ 
                                             โครงการที่  2  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน               
                                             บ้านยางหวาย หมู่ 1 , หมู่ 2 , หมู่ 4  งบประมาณ  300,000 บาท            
                                             ซึ่งตั้งไว้ ในปีงบประมาณ   2567-2570  คะ่ 
 
                                             ต่อไปเป็นแบบ ผ.03  บัญชีครุภัณฑ์ นะคะ 

1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เพื่อจัดซื้อตู้โชว์  จำนวน 1  หลัง ตั้งงบประมาณใน
ปีงบประมาณ 2567  8,000 บาท (สำนักปลัด) 

2. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เพื่อจัดซื้อโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด ตั้งงบประมาณ
ไว้ในปีงบประมาณ 2567  10,000 บาท (สำนักงาน) 

3. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  ตั้งงบประมาณไว้ใน
ปีงบประมาณ 2567-2570   24,000 บาท (กองช่าง) 

4. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆ
ละ 27,900  บาท ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ 2567 -
2570  55,800  บาท (กองสาธารณสุข) 

และตามที่รองปลัดได้เสนอต่อที่ประชุมสภาอบต.ยางหวายในส่วนของ
รายละเอียดแผนเพิ่มเติมและจะขอมติจากที่ประชุมเห็นชอบ เพื่อที่
ผู้บริหารจะได้ ไปพิ จารณาและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1  ก็ขอให้ท่านประธานสภาฯได้
ดำเนินการขอมติสภาเพื่อที่จะได้ประกาศใช้ต่อไป ขอบคุณค่ะ 

นายสุจิน  เหล่าจันอัน                   ครับขอบคุณท่านรองปลัดฯครับ  ที่ได้อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการเพิ่มเติม 
ประธานสภา อบต.ยางหวาย            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1  นะครับ        
                                             มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอ      
                                             มติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุมสภาฯ อบต.ยางหวาย        มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม                  
                                            ฉบับที่ 1  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
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นายสุจิน   เหล่าจันอัน                  ระเบียบวาระที่ 5   
ประธานสภา อบต.ยางหวาย           ข้อ 5.2  พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย       
                                             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
                                             คำชี้แจงใหม่    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง             
                                             หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 104-002  สายบ้านยางหวาย หมู่ที่ 4 -             

บ้านฝาย หมู่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 79 เมตร  หนา 0.15 เมตร   
งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท                               
คำชี้แจงเดิม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น  ชย.ถ.104-002  สายบ้านยางหวาย หมู่ที่ 4 - บ้านฝาย               
หมู่ 3 กว้าง 5 เมตร  ยาว 113.6 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณตั้งไว้ 295,000 บาท (ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หน้า 61)   
ขอมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อสภาครับ เชิญท่านรอง
ปลัดครับ 

นางสาวนันทวรรณ  ดอกไม้งาม        เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านและท่าน              
รองปลัด อบต.ยางหวาย                 ผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ  ในส่วนของวาระการประชุมนะคะ หัวข้อท่ี 5.2                    
                                              นะคะก็เป็นการเสนอเข้าญัตติวาระการประชุมเพื่อให้การพิจารณาให้                      
                                              ความเห็นขอบนะคะ                                                           
                                             ขออนุญาตทวนอีกครั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                             ข้อ 5.2  พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย       
                                             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
                                             คำชี้แจงใหม่    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง             
                                             หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 104-002  สายบ้านยางหวาย หมู่ที่ 4 -             

บ้านฝาย หมู่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 79 เมตร  หนา 0.15 เมตร   
งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท                               
คำชี้แจงเดิม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น  ชย.ถ.104-002  สายบ้านยางหวาย หมู่ที่ 4 - บ้านฝาย      
หมู่ 3 กว้าง 5 เมตร  ยาว 113.6 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณตั้งไว้ 295,000 บาท (ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หน้า 61)  นะคะ ในส่วนนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวดที่ 4 นะคะ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 นะคะ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนนะคะ ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ
งาน คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง ให้สภาท้องถิ่นเป็น
ผู้อนุมัตินะคะ ตามระเบียบวิธีงบประมาณนะคะ ข้อ 29  และดิฉันก็
ขอให้ท่านประธานสภาฯนะคะได้เชิญ ผอ.กองช่างเป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้เกี่ยวข้องและเป็นผู้เสนอค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสุจิน  เหล่าจันอัน                   ขอบคุณท่านรองปลัดครับ  ขอเชิญท่าน ผอ.กองช่างได้อธิบายชี้แจง
ประธานสภา อบต.ยางหวาย           เพิ่มเติมในส่วนนี้ครับ เชิญครับ 
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นายนิรัญ  ประสานศักดิ์              เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และท่านผู้เข้าร่วมผอ.
กองช่าง                                 ประชุมทุกท่าน กระผม นายนิรัญ  ประสานศักดิ์  ผู้อำนวยการกอง        

ช่างขออนุญาตอธิบายช้ีแจงเพิ่มเติม ครับ  ตามที่ท่านรองปลัดได้กล่าว
ไปนะครับ สืบเนื่องจากทาง อบต.ยางหวายได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ปี 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านยางหวาย หมู่ 4           
ถึงบ้านฝายหมู่ที่ 3  ระยะทาง 1,500  เมตร งบประมาณ 5,519,000 
บาท  นะครับ คือได้มากิโลครึ่งแล้วก็พอมีการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับจ้างได้
ฟันราคานะครับ แล้วทาง อบต.ยางหวายก็ขอ 
งบประมาณที่เหลือจ่ายนะครับ ประมาณ 1,539,000  บาท  ขอเป็น     
 ต่อสายเดิม คือก่อสร้างถนนคอนกรีต  ได้ความยาว 428.44 เมตร   
จึงทำให้ถนนสายดังกล่าว   นะครับ ถนนสายบ้านยางหวายหมู่ 4 ถึง
บ้านฝาย หมู่ 3 มีความยาวที่เหลือที่จะดำเนินการก่อสร้างคือ 79 เมตร                  
นะครับ ณ ปัจจุบัน ซึ่งในข้อบัญญัติตั้งไว้ 113.60 เมตร ซึ่งยาวกว่า   
ทางกองช่างก็เลยขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำชี้แจงในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2566 หน้า 61 นะครับ  
ซึ่งมีความยาวเดิม  113.6 เมตร งบประมาณตั้งไว้  295,000  บาท 
แก้ไขใหม่เป็น ความยาว 79 เมตร  งบประมาณที่ใช้ 200,000  บาท  
ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุจิน  เหล่าจันอัน                 ครับขอบคุณ ผอ.กองช่างครับ สรุปแล้วก็คือ งบประมาณจากเดิมลดลง    
ประธานสภา อบต.ยางหวาย         มาอีกนะครับ ก่อนจะขอมตินะครับมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม        
                                           หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุมสภาฯ อบต.ยางหวาย       มีมติเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
                                           พ.ศ.2566  
                                           คำชี้แจงเดิม   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง 
                                           ท้องถิ่น ชย.ถ.104-002  สายบ้านยางหวาย  หมู่ที่ 4 -บ้านฝาย หมู่ 3   
                                           กว้าง 5 เมตร ยาว 113.6 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณตั้งไว้     
                                           295,000 บาท     
                                           คำชี้แจงใหม่ คือ              
                                           โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.     
                                           104-002  สายบ้านยางหวาย   
                                           หมู่ที่ 4 - หมู่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 79 เมตร  หนา 0.15 เมตร        
                                           งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท  ในข้อบัญญัติงบประมาณ      
                                           รายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี 2566 มีมติเป็นเอกฉันท์  

นายสุจิน  เหล่าจันอัน                 ระเบียบวาระท่ี 5 
ประธานสภา อบต.ยางหวาย         ข้อ 5.3 พิจารณาคัดเลือก/มอบหมายสมาชิกสภา อบต.ยางหวาย                           
                                           ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  จำนวน  2  คน 
                                           ซึ่งได้หมดวาระจึงจำเป็นที่จะต้องคัดเลือกใหม่นะครับ ก่อนจะคัดเลือก           
                                           ผมขอให้ท่านรองปลัดได้อธิบายชี้แจงก่อน ในฐานะท่ีท่านได้เป็น  
                                           เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เชิญครับ 
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น.ส.นันทวรรณ ดอกไม้งาม             เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและท่านผู้เข้าร่วม               
รองปลัด อบต.ยางหวาย                ประชุมทุกท่าน  นะคะ  ลำดับวาระการประชุมเรื่องท่ีเสนอใหม่ 
                                             เพื่อพิจารณาในวันนี้นะคะ ข้อ 5.3 พิจารณาคัดเลือก/มอบหมาย     
                                             สมาชิกสภา อบต.ยางหวายร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน                     
                                             สุขภาพฯ จำนวน  2  ท่าน นะคะ ตามประกาศคณะกรรมการ                                
.                                            หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ 
                                             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ                    
                                             หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

หรือพื้นที่  พ.ศ.2561 ข้อ 12 นะคะ กำหนดให้มีคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพประกอบด้วย (3) สมาชิกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจำนวน 2 คน  
ร่วมเป็นคณะกรรมการนะคะ กองทุนหลักประกันสุขภาพ และด้วยเหตุ
เช่นนี้ตามข้อเท็จจริงนะคะ ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะก็เลยได้
ดำเนินการเสนอเข้าที่ประชุมสภาฯเพื่อให้มีมตินะคะ มอบหมายให้
สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจำนวน 2 ท่านนะคะ เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบนะคะและประกาศของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
และร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยางหวาย  
เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป นะคะจึงขอให้ทาง สภา อบต.
ยางหวายได้เสนอชื่อ สมาชิก อบต. จะนวน 2 ท่าน และแต่ละท่านก็
ต้องมีสมาชิกสภา อบต.เป็นผู้รับรองสองท่านนะคะ และในส่วนนี้ก็
ขอให้ท่านประธานสภาได้มอบหมายนะคะให้ทาง ผอกองสวัสดิการ           
ซึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้เป็นผู้ชี้แจงนะคะ ในเรื่องดังกล่าวนี้นะคะ 
ขอบคุณค่ะ 

นายสุจิน  เหล่าจันอัน                 เชิญ ผอ.กองสวัสดิการ ครับ 
ประธานสภา อบต.ยางหวาย 

นางเพ็ญจันทร์  วิเศษแสง            เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และท่านผู้เข้าร่วม          
ผอ.กองสวัสดิการสังคม               ประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางเพ็ญจันทร์  วิเศษแสง ผู้อำนวยการกอง   
                                           สวัสดิการสังคม สำหรับโครงสร้างของกองทุนหลักประกันสุขภาพนะคะก็  
                                           ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการหลายภาคส่วนด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นก็       
                                           จะเป็นผู้แทนจากสภาฯที่สภาแต่งตั้งข้ึนจำนวน 2 ท่านนะคะแล้วก็ตามที่           

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ เดิมนะคะก็คือท่านพิชญา  นาไพวัน  และท่าน           
สืบศักดิ์   คงแสงนะคะ  สองท่านนี้ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนฯของ
เราอยู่แล้ว แล้วคณะกรรมการชุดนี้ได้หมดวาระลงเม่ือวันที่ 1  มีนาคม 
2566  นะคะซึ่งเราก็จะมีการคัดเลือกก๕กรรมการกองทุนฯใหม่นะคะ 
แต่งตั้งใหม่ ซึ่งเราได้แต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนแล้วเหลือแต่
ตัวเทนจากสภา อบต.ของเรานะคะเพื่อให้สัดส่วนของคณะกรรมการ
ครบถ้วนและเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาตินะคะที่ท่านรองปลัดได้ชี้แจงไปแล้วนะคะ  
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และจะขอความอนุเคราะห์จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
คัดเลือก สมาชิกสภาฯจำนวน 2 ท่านเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพตำบลยางหวายของเรานะคะ และจะได้ให้ท่านายกฯ
ออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสุจิน  เหล่าจันอัน                ครับก็ขอเข้าสู่กระบวนการเลยนะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอ
ประธานสภา อบต.ยางหวาย          รายช่ือเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ จำนวน 2         
                                            ท่านครับ เชิญครับ 
 

นางเกษมศรี  ต่อติด                    เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และท่านผู้เข้าร่วม                         
รองประธานสภาอบต.ยางหวาย      ประชุมทุกท่านค่ะ  ดิฉันนางเกษมศรี  ต่อติด รองประธานสภา อบต.   
                                            ยางหวาย ขอเสนอนางสาวเบญจวรรณ  ตอพล  สมาชิกสภา อบต.              
                                            ยางหวาย  เป็นกรรมการค่ะ   

นายสุจิน  เหล่าจันอัน                  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภา อบต.ยางหวาย           

ที่ประชุมสภาอบต.ยางหวาย           ผู้รับรอง 1.นางนิรัตน์    ชัยจำรัส     ส.อบต.หมู่ 2 
                                                        2.นายไพบูลย์  แคนชัยภูมิ  ส.อบต.หมู่ 4 
 
นางจิตรสมบูรณ์  หาญละคร          เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และท่านผู้เข้าร่วม 
ส.อบต.หมู่ 7                            ประชุมทุกท่านครับ  ดิฉัน นางจิตรสมบูรณ์  หาญละคร ส.อบต.หมู่ 8 
                                            ขอเสนอ นางสาวพิชญา  นาไพวัน  สมาชิกสภา อบต.ยางหวาย หมู่ 9 
                                            เป็นคณะกรรมการค่ะ 
 
นายสุจิน  เหล่าจันอัน                  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
ประธานสภา อบต.ยางหวาย           
 
ที่ประชุมสภาอบต.ยางหวาย          ผู้รับรอง 1.  นายอดิศักดิ์  คลังแก้ว    ส.อบต.หมู่ 7 
                                                       2.  นายสืบศักดิ์  คงแสง      ส.อบต.หมู่ 6 

นายสุจิน  เหล่าจันอัน                   ครับก็เป็นอันว่าเราได้คณะกรรมการจากสภาฯเข้าร่วมเป็น        
ประธานสภา อบต.ยางหวาย           คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล       
                                             ยางหวายครบแล้วนะครับ ต่อไปก็ขอมติที่ประชุมสภาฯเพื่อให้สมาชิก    
                                             สองท่านนี้  คือ  1  นางเบญจวรรณ  ตอพล  ส.อบต.หมู่ 1 
                                                                 2  นางสาวพิชญา  นาไพวัน ส.อบต.หมู่ 9                                    
                                             เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯครับ ขอมติที่                    
                                             ประชุมครับ 

ที่ประชุมสภาฯ อบต.ยางหวาย        มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง  1  นางเบญจวรรณ  ตอพล  ส.อบต.หมู่ 1 
                                                                      2  นางสาวพิชญา  นาไพวัน ส.อบต.หมู่ 9                                    
                                             เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน          
                                             ตำบลยางหวาย  
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นายสุจิน   เหล่าจันอัน                  ระเบียบวาระที่ 6 
ประธานสภา อบต.ยางหวาย            เรื่องอ่ืนๆ นะครับ  มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ  เชิญครับ 
 
นายอดิศักดิ์  คลังแก้ว                   ยกมือ 
ส.อบต.หมู่ 7 

นายสุจิน   เหล่าจันอัน                  เชิญท่านอดิศักดิ์ คลังแก้วครับ 
ประธานสภา อบต.ยางหวาย             

นายอดิศักดิ์  คลังแก้ว                  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และท่านผู้เข้าร่วม 
ส.อบต.หมู่ 7                             ประชุมทุกท่านครับ กระผมนายอดิศักดิ์  คลังแก้ว  สมาชิกสภาองค์การ                    

บริหารส่วนตำบลยางหวาย หมู่ที่ 7 คือในส่วนนี้นะครับผมต้องขอ
สอบถามนะครับ จำนวน  3 เรื่องด้วยกัน 
เรื่องที่ 1 นะครับ ในส่วนของการจัดส่งหนังสือนะครับ หนังสือนัด
ประชุมเรียกประชุม นะครับ ผมคิดว่าล่าช้านะครับอยากจะให้เร่งส่ง
หนังสือให้ก่อนการประชุมซักสี่ห้าวันนะครับ เพราะเกิดสมาชิกสภาฯ 
ท่านไหนมีธุระจะได้วางแผนถูกนะครับ อันนี้ผมก็ขอฝากกับทางท่าน
ประธานและทางเลขาสภาฯนะครับ 
เรื่องท่ี 2 นะครับ คือโครงการที่ผ่านมาเกี่ยวกับวาตภัยพอดีมีปัญหานะ
ครับของหมู่ที่ 7 มันเกิดการเปรียบเทียบกันนะครับ เช่น  มีบ้าน  สอง
หลังได้รับผลกระทบ  เท่าๆกัน แต่การประมาณการของช่าง ได้ไม่
เท่ากันนะครับ  ก็เลยทำให้ชาวบ้านเกิดข้อสงสัย และซักถามมาที่ผม
ผมจึงอยากจะขอสอบถามรายละเอียดตรงนี้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ครับ  
เรื่องที่  3   ขอทราบในส่วนของพนังกั้นน้ ำนะครับ รู้สึก ว่าการ
ดำเนินการนานแล้วจากที่ผมส่งรายละเอียดเข้ามา ช่วงน้ำท่วม ผมก็ส่ง
รายละเอียดเข้ามารอบนึงแล้วก็บอกว่าให้ทำมาใหม่ผมก็ทำมาใหม่
ประมาณเดือนมกราคม 2566  ครับ ขณะนี้ทางชาวบ้านนะครับได้
ซักถามผมเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านได้ให้ความเห็น
ว่าช่วงหน้าแล้วน่าจะเป็นช่วงที่เหมาะกับการทำมากที่สุดแต่ไม่มีการ
ดำเนินการใดๆเลย  พอฝนตกแล้วจะเอาดินที่ไหนทำ รถจะเข้าไปได้
หรือไม่ในส่วนที่จะดำเนินการ ผมจึงรับปากกับชาวบ้านว่า จะนำเข้าที่
ประชุมสาฯในครั้งนี้ นะครับในส่วนนี้ผมขอคำตอบจากเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องและท่านนายกครับ ขอบคุณครับ 

นายสุจิน  เหล่าจันอัน                   ขอเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภา อบต.ยางหวาย      
 
นายนพพล   ชัยศัตรา                    ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯและท่านอดิศักดิ์นะครับเรียนท่าน                              
นายก อบต.ยางหวาย                     เรื่องแรกนะครับในเรื่องของการส่งหนังสือนะครับ ก็จะขอความ         
                                               อนุเคราะห์จากท่านเลขาสภาฯนะครับ 
                                               เรื่องที่  2  ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการช่วยเหลือวาตภัยนะครับ      
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                                               อย่างที่ท่านอดิศักดิ์นำเรียนครับ  ท่านได้มาหาผมที่บ้านและได้อธิบาย      

                            ให้ท่านทราบเหมือนที่ท่านอดิศักดิ์ได้อธิบายไปแล้วครับ                              
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ประมาณการไปตามเหตุผลและความเสียหาย              
ตามจริง ยืนยันนะครับว่าตามความเป็นจริง  เป็นไปตามเกณฑ์ทุก
หลังคาเรือนนะครับ      ในคราวหน้าถ้ามีเหตุเกิดขึ้นอีกผมก็อยากจะ
ขอความร่วมมือ ให้ท่านผู้นำทุกหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ดี            

                             ส.อบต ก็ดี ร่วมออกพื้นที่กับผู้สำรวจด้วยเพื่อความชัวรน์ะครับจะได้
ไม่มีข้อสงสัยตามมาทีหลัง นะครับ 

                             เรื่องที่ 3 นะครับ เรื่องของปรับปรุงซ่อมแซมพนังกันน้ำของบ้าน
หนองมะกุดหมู่ 7 นะครับ  ในปี 2565 นะครับก็ได้เกิดอุทกภัยขึ้น 
ทาง อบต.และหน่วยงานต่างๆก็ได้ออกให้ความช่วยเหลือ เบื้อต้นก็ได้
ไปทำพนังแล้วนะครับ แต่น้ำมาอีกเลยทำให้เกิดการพังทลายอีกก็เลย
จะเปลี่ยนจุดนะครับ  ทีนี้ ในห้วงหน้าแล้ง ถามว่าทำไม่ไม่รีบ
ดำเนินการ ถามว่าคณะผู้บริหารได้ดำเนินการหรือไม่  ได้ดำเนินการ
ครับ  แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับ ตอนนี้ก็มีผู้รับ 

                            จ้างมาติดต่อประมาณ 4-5  รายแล้ว พอเข้าหน้าฝนไม่สามารถ
ดำเนินการได้ผมเข้าใจ ผู้รับเหมารายสุดท้ายก็รับปากว่าจะมาทำให้
นะครับ  แต่จะพยายามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทัน และจะ
รีบเร่งให้เร็วที่สุดครับ ข้อนี้น้อมรับครับท่านอดิศักดิ์ แต่อีกส่วนหนึ่งก็
ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วครับ แต่ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเราก็
จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปเป็นกระจกส่องกลับมานะครับ ทาง 
อบต.ก็จะได้เข้าร่วมประชุมกับทางอำเภอเพื่อปรึกษาหารืออีกครั้งนึง
นะครับ  ทั้งนี้ทั้งนั้นรับปากครับท่านอดิศักดิ์ ว่าจะรีบดำเนินการให้
เสร็จลุล่วงไปด้วยดีเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน
บ้านเราครับ ขอบคุณครับ 

นายอดิศักดิ์   คลังแก้ว                    ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ  คือในส่วนผู้ที่ร้องเรียน  ผมไม่ทราบแต่เป็น          
ส.อบต.หมู่ 7                               ปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ ผมก็เข้าใจในส่วนนี้นะครับ วันนั้นนายอำเภอฯ     
                                               ได้ลงพื้นที่ ท่านก็ได้สอบถามว่าที่เป็นปัญหาคือจุดไหน  ผมก็สงสัย       
                                               อยู่เหมือนกันนะครับว่าท่านรู้ได้อย่างไร ครับ  ขอบคุณท่านนายกที่     

อธิบายครับ ขอบคุณครับ  และอีกเรื่องนะครับ  ผมขออนุญาตฝาก
กับท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านนะครับ  ถ้าโครงการไหนที่ยังไม่มี
งบประมาณหรือยังไม่ได้รับการอนุมัติจากสภาว่าจะทำผมขอร้องว่า
อย่าพึ่งไปรับปากกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าจะทำจะดำเนินการ 
เพราะมันจะทำให้เกิดปัญหามากมายตามมานะครับ  แล้วอักเรื่อง 
เรื่องของการจัดทำร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2567  ที่จะนำเข้าที่ประชุมสภาฯในการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3 
ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 1-15  สิงหาคม 2566 นี้นะครับ ขอให้
เตรียมพร้อมเรื่องของเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ  ขอฝากด้วย
นะครับ ขอขอบคุณครับ 
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นายสุจิน   เหล่าจันอัน                  ระเบียบวาระที่ 6 
ประธานสภา อบต.ยางหวาย            เรื่องอ่ืนๆ นะครับ  มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ 
 
นายนพพล  ชัยศัตรา                    ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอเพิ่มเติมในส่วนของกองช่างนะ  
นายก อบต.ยางหวาย                    ครับตามท่ีท่าน นิรัญ ประสานศักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่างได้อธิบาย    

ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านยางหวายไปบ้าน
ฝายนะครับ  ตามเดิมนะครับทางเส้นนี้ได้ดำเนินการได้วัดระยะทางเป็น 
ที่เรียบร้อยแล้ว แต่ว่างบประมาณที่บรรจุเข้าแผน เยอะกว่าจะนวนเงิน
ที่จะต้องใช้จริงนะครับ เนื่องจากผู้รับจ้างที่ชนะการประมูลราคาได้
เสนอราคาในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ตั้งไว้ ซึ่งก็เป็นผลดีกับเรานะครับ
เพราะฉะนั้นเงินที่เหลือจากโครงการแรกเราก็จะได้นำมาจัดทำโครงการ
ต่อจากสายเดิม และจำเป็นต้องได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อให้สอดรับกันกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เหลือ  
ส่วนเรื่องที่สอง เรื่อง ขอท่านสมาชิกสภาฯจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
แทนผู้ที่หมดวาระไปแล้ว นะครับ ก็ได้ครบแล้วจำนวน 2 ท่าน คือ 
นางเบญจวรรณ  ตอพล ส.อบต.หมู่ 1  และ นางสาวพิชญา นาไพวัน 
ส.อบต.หมู่ 9 นะครับ โดยมีมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯนะครับ 
และเรื่องท่ีสาม  ขอขอบคุณท่านรองปลัดฯนะครับที่ได้อธิบายเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายให้กับทางสภาฯได้ทราบและเข้าใจนะครับ เกี่ยวกับ
การเพิ่มเติมแผนฯในครั้งนี้ ส่วนโครงการที่ทุกท่านมองว่าขาดหายไป  
คงบรรจุในแผนห้าปีอยู่แล้ว นะครับ 
และในเรื่องอ่ืนๆนะครับ ทางคณะผู้บริหารขอฝากว่าเราจะมีกิจกรรม
สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งทางหัวหน้าสำนักปลัดได้รายงานอำเภอไป
แล้ ว  โค รงก าร  1  อป ท  1  สวน ส มุน ไพ ร  เฉลิ มพ ระ เกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชลพรรษา วันที่ 28 
กรกฏาคม 2566  ซึ่งเบื้องต้น หมู่ 2,หมู่ 4 ได้ไปทำความสะอาดป่า
ช้าสำแดงไว้ก่อนส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็จะใช้โอกาส 2 เรื่องในคราว
เดียวกัน คือปลูกพืชสมุนไพรด้วยแล้วก็จะปลูกต้นไม้ตามโครงการของ
กองสวัสดิการด้วยนะครับ ซึ่งเนื้อที่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ ส่วนพันธุ์
กล้า จะมีต้นยางที่มีอยู่แล้วจำนวน 50 ต้น นะครับ ซึ่งโครงการปลูก
พืชสมุนไพรเป็นโครงการพระราชดำรินะครับ กำหนดการว่าจะปลูกวัน
ไหนผมจะแจ้งอีกทีนึงนะครับ และอาจจะทำหนังสือไปขอพันธ์กล้าไม้
เพิ่มนะครับ และถ้าบ้านใครมีพืชสมุนไพร ก็ขอความอนุเคราะห์ให้ทุก
ท่านประชาสัมพันธ์ให้นำมาด้วยนะครับ ร่วมด้วยช่วยกันคนละต้นสอง
ต้นนะครับ  ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นวันที่ 28  นะครับ ส่วนอีกเรื่องคืองาน
บุญบั้นไฟนะครับ ซึ่งทาง อบต.ไม่มีงบประมาณจัดสรรให้แต่ทางชุดชน
ได้ทำการประชุมหารือกันแล้วว่าจะจัดแต่ไม่ได้ขออุดหนุนจากทาง 
อบต.มีมติว่าให้ท่านกำนันเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหรือคำขอ
ต่างๆ จะดำเนินการในวันที่ 18 มิถุนายน 2566 เครื่องเสียงได้รับ 
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ความอนุเคราะห์จากท่านรองพิสิทธิ์  และไม่ให้มีการเล่นการพนัน และ
จะมีชมรมผู้สูงอายุและทีมแม่บ้านตำบลยางหวายจะไปรำในพิธีเปิด
งานบุญบั้งไฟบ้านเรานะครับ โดยนางรำจะรำบ่ายโมงนะครับ เพราะ
คณะบั้งไฟจะมารวมตัวกันประมาณ เที่ยงครี่งครับ วัตถุประสงค์ก็เพื่อ
จะสร้างความสนุกสนานและสมานฉันท์ในชุมชนของพวกเรานะครับ  
ผมมีแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นางณัฐพัชร์  ศุภซื่อสงวน             ขออนุญาตค่ะ เนื่องจากในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566  เป็นวัน
หัวหน้าสำนักปลัด                        ต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะ ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย                
                                             ร่วมกับทางโรงเรียนบ้านยางหวาย จะได้มีการเดินรณรงค์ต่อต้านยา         
                                              เสพติด ซึ่งกำหนดการณ์จะเริ่มต้นในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป                           
                                              จึงจะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยใส่เสื้อสีขาว                    
                                              ร่วมเดินรณรงค์อย่างพร้อมเพียงกันค่ะ จะมีหนังสือเชิญเข้าร่วม              
                                              โครงการไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายเสรี     คลังทอง                      เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและท่านผู้เข้าร่วม
เลขานุการ นายก อบต.                   ประชุมทุกท่านครับ กระผม นายเสรี คลังทอง  เลขานุการนายก              

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  ผมขออนุญาตพูดในเรื่องของ
การประชุมประชาคมหมู่บ้านในเรื่องของการขุดลอกเกาะแซงใหญ่ 
และได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าอยากให้พวกเราตำบลยางหวายมีการ
พัฒนาเป็นแหล่งป่าชุมชนถ้าเราปล่อยไว้โดยไม่เกิดประโยชน์ก็จะ
กลายเป็นป่าที่เราไม่ต้องการ ถ้าเรามีการปลูกต้นไม้ที่เป็นระเบียบ 
เป็นต้นไม้ที่มีค่าและวางแผนดีดี เราก็จะมีพื้นที่ที่จะพัฒนาให้สวยงาม
ได้ ก็อยากจะให้พวกเราเห็นความสำคัญในโครงการนี้ จึงอยากแจ้ง
ให้กับทางสภาฯได้ทราบเพื่อที่จะได้ร่วมมือกันพัฒนาป่าชุมชนแห่งนี้
ให้เป็นสมบัติของตำบลของเรานะครับ อันนี้ก็อยากจะฝากนะครับ   
และปัญหาที่  2  ซึ่ งทางทีมงานผู้บริหารได้ประสบอยู่ เรื่อยๆ 
โดยเฉพาะบ้านยางหวายของพวกเราเกี่ยวกับระบบระบายน้ำใน
ชุมชน เพราะมีปัญหาในการระบายน้ำ ในบางจุด ซึ่งบางจุดก็ได้ไหล
ลงไปในที่นาของชาวบ้าน ซึ่งทำให้ชาวบ้านเดือนร้อน บางเส้นบาง
สายน้ำก็ไม่มีที่ระบาย  ที่ผมเล็งเห็นสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ก็คือ
จะต้องประสานงานกับกรมทางหลวง เพราะทางตำบลยางหวายได้มี
คลองส่งน้ำอยู่ที่คลองป่ายาง ซึ่งเราสามารถจะวางแนวท่อระบายน้ำ
ไปที่ตรงนั้นได้ ถ้าเรามีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งในปัจจุบันปัญหา
อาจจะมียังไม่มาก แต่ต่อไปในอนาคตต้องเป็นปัญหาใหญ่แน่นอน
หากไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับ เราควรจะค่อยๆแก้ปัญหาไป
เรื่อยๆ เพราะหลายๆจุดที่เป็นปัญหาก็จะเป็น หมู่ 9  ที่มีน้ำเอ่อท่วม
ในช่วงหน้าฝนนะครับ  ผมขอฝากไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสุจิน เหล่าจันอัน                     ขอบคุณท่านเลขาเสรี คลังทองนะครับ   มีท่านใดมีเรื่องจะเสนออีก
ประธานสภา อบต.ยางหวาย            หรือไม่ครับ เชิญครับ 
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นางเพ็ญจันทร์   วิเศษแสง             ค่ะขออนุญาตนะคะ  ตามท่ีกองสาธารณะสุขจะได้จัดทำโครงการ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม                 ไข้เลือดออกนะคะ เดิมเรากำหนดไว้วันที่ 16  มิถุนายน 2566 นะคะ      
                                             แต่เนื่องจากท่านวิทยากรติดภารกิจไม่สามารถมาได้นะคะจึงจำเป็นที่     

จะต้องลื่อนวันจัดทำโครงการนะคะ  เป็นวันที่ 22  มิถุนายน 2566  
นะคะ ส่วนวันที่ 16 เราก็จะมีกิจกรรมคือการเดินรณรงค์ในช่วงเช้านะ
คะ จะมี อสม. และนักเรียนโรงเรียนบ้านยางหวายมาร่วมเดินนะคะซึ่ง 
ทาง อบต.ได้ประสานกับ ผอ.รพสต และ ผอ.โรงเรียบบ้านยางหวายไป
แล้วนะคะ  ประมาณ 10  โมง ก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน
มาร่วมเดินรณรงค์นะคะ ในวันที่ 16  มิถุนายน 2566 ค่ะ  ตั้งขบวน
ที่ด้านหน้า อบต.และขบวนจะไปทางหมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 9 
นะคะ  ส่วนโครงการที่จะจัดขึ้นในวันที่  22  มิถุนายน 2566  ขอ
อนุญาติแจ้งเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมทราบเลยนะคะที่หอประชุมโณง
เรียนบ้านยางหวาย และช่วงบ่ายก็จะมีการจัดนิทัศการด้วยนะคะ  
ไข้เลือดออก การกำจัดลูกน้ำยุงลาย  วิทยากรมาจากศูนย์ควบคุมโรค
จังหวัดชัยภูมิ อันนี้ในส่วนของกองสาธารณสุขขอชี้แจงเพียงเท่านี้           

                             ส่วนกองสวัสดิการสังคมนะคะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของการมอบ
เงินช่วยเหลือค่าพาหนะเดินทางสำหรับผู้ป่วยที่มายื่นเรื่องขอรับไว้ นะ
คะ วันที่ 16  มิถุนายน 2566 ช่วงบ่าย ก็ขอความอนุเคราะห์ให้ท่าน
สมาชิกสภาฯแจ้งผู้ที่มีรายชื่อตามที่ได้ส่งให้ไปแล้วนะคะก็ขอให้ท่าน
แจ้งให้ผู้มีรายชื่อมารับเงินได้ที่ห้องประชุมของเราในช่วงบ่ายโมงนะคะ  
สำหรับผู้ที่เดินทางมารับเองไม่ได้ เราจะมีหนังสือมอบอำนาจแนบไปให้
ด้วยนะคะ ต้องทำหนังสือมอบอำนาจมาในกรณีที่มารับเองไม่ได้ และ
ติดอากรแสตมป์ 10 บาท นะคะ ซึ่งเอกสารเป็นเอกสารของทาง อบจ.
นะคะเราก็จะได้เก็บรวมรวมส่ง อบจ.อีกทีค่ะ  ซึ่งในวันนั้นนะคะท่าน
นายก อบจ.และเจ้าหน้าที่ก็จะออกมาร่วมมอบด้วยนะคะ และโอกาสนี้
ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกหมู่บ้านร่วมมอบด้วยนะคะ ค่ะขอ
อนุญาตนำเรียนเบื้องต้นแค่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสุจิน  เหล่าจันอัน                   มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯอบต.ยางหวาย 
 
นางเกษมศรี  ต่อติด                     ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนะคะ  อยากจะสอบถามท่าน ผอ.กองช่าง
รองประธานสภา อบต.ยางหวาย       ในการดำเนินการแก้ปัญหาท่อท่ีแตก บริเวณนาพ่อคำ หมู่ 3ซึ่งท่อเดิม         
                                              ที่ว่าจะนำมาใช้ ไม่สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ ชำรุดแตกไปแล้ว นะคะ               
                                              ดิฉันจึงอยากจะสอบถามว่าทาง อบต.จะได้ไปดำเนินการให้ในช่วงไหน        
                                              คะ เพราะทางพ่อคำได้แจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนค่ะ  ดิฉันก็ขอฝาก    
                                              ท่านนายกและท่าน ผอ.กองช่างด้วย นะคะ ขอบคุณค่ะ 

นายนพพล  ชัยศัตรา                     ครับรับทราบครับ จะเร่งแก้ไขปัญหาให้ครับ 
นายก อบต.ยางหวาย 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(นางสาวเบญจวรรณ  ตอพล) 
สมาชิกสภา อบต.ยางหวาย หมู่ 1 

(นางสาวพิชญา   นาไพวัน) 
สมาชิกสภา อบต.ยางหวาย หมู่ 9 

(นางจิตรสมบูรณ์  หาญละคร) 
สมาชิกสภา อบต.ยางหวาย หมู่ 8 
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นายสุจิน  เหล่าจันอัน                    มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯอบต.ยางหวาย            ครับ 
 
ปิดประชุมเวลา   14.00 น. 
 
 
 
                                   (ลงชื่อ).............................................ผู้บันทึกการประชุม 
                                                 (นางนิรัตน์   ชัยจำรัส) 
                                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญ ที่ 2/2566 เมื่อวันที่ ....................................... แล้วว่าเป็น
ที่ถูกต้องครบถ้วน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
  
          สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2/2566                 
ในวันที่ 14  มิถุนายน  2566 แล้ว  เมื่อวันที่ ........................................... 
 
 
 

                               (ลงช่ือ)............................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                            ( นายสุจิน   เหล่าจันอัน) 
                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


